

**รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการ 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง	กองคลัง	ธ.ค. 63 - มี.ค. 64	1. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ทรัพย์สินทางราชการ และการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 64	หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้ายภายในหน่วยงาน ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแจ้งให้ทราบถึงมาตรการดังกล่าว
2. การหาช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน	1. ร่วมหาแนวทางในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	ธ.ค. 63 - มี.ค. 64	1. ประชุมหารือแนวทางในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 64	หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้ายภายในหน่วยงาน ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแจ้งให้ทราบถึงมาตรการดังกล่าว
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร	1. ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอแนะ และความเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูล OIT ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ร่วมหาแนวทางในการปฏิบัติงาน และการสื่อสารให้บุคคลภายนอกเข้าใจ	สำนักปลัด	ธ.ค. 63 - มี.ค. 64	1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอแนะ และความเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูล OIT ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 64 2. ประชุมชี้แจงแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 64	หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้ายภายในหน่วยงาน ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแจ้งให้ทราบถึงมาตรการดังกล่าว